

Điều khoản và nội dung khách hàng cần lưu ý

Điều khoản	Thương Tật	Có nghĩa là sự tổn thương thân thể mà Người Được Bảo Hiểm phải gánh chịu, xảy ra ở bất cứ nơi đâu có nguyên nhân duy nhất là do tai nạn chứ không phải là do ốm đau, bệnh tật hay do sự suy kiệt về tinh thần hay thể chất theo thời gian và tuổi tác
	Tai nạn	Một sự kiện xảy ra đột ngột và tạo ra ảnh hưởng mà Người Được Bảo Hiểm không thể lường trước
	Tóm tắt các loại trừ bảo hiểm chính	<ol style="list-style-type: none"> 1. Người Được Bảo Hiểm tham gia du lịch bằng đường hàng không ngoại trừ khi với tư cách là hành khách trong các máy bay có giấy phép chở hành khách. 2. Người Được Bảo Hiểm tham gia các hoạt động trong phi hành đoàn, thương vụ, kỹ thuật hay thể thao liên quan đến các phương tiện hàng không. 3. Người Được Bảo Hiểm tham gia vào hoặc thực hiện các cuộc diễn tập trong: nhảy dù; thể thao tàu lượn; bất kỳ cuộc đua nào (mà không phải là dùng chân hoặc bơi) hoặc bất cứ một cuộc thử nghiệm nào nhằm kiểm tra tốc độ hay độ bền; khám phá hang động, leo núi, leo vách đá cần sử dụng người dẫn đường hoặc dây; các hoạt động thể thao dưới nước cần sử dụng không khí nén hoặc dưỡng khí; các hoạt động thể thao chuyên nghiệp. 4. Tự tử hoặc cố ý tự tạo ra thương tật cho bản thân, đặt tình thế cho mình dễ bị tai nạn (trừ nỗ lực cứu người) 5. Mang thai, sanh nở 6. Tình trạng mất trí 7. Các chứng bệnh có sẵn từ trước về thể chất hay tinh thần hoặc sự đau yếu. 8. Người Được Bảo Hiểm bị ảnh hưởng bởi chất kích thích (ngoại trừ việc được phép sử dụng chất kích thích theo toa thuốc của bác sĩ có thẩm quyền mà không phải là để trị bệnh nghiện ma túy). 9. Người Được Bảo Hiểm bị ảnh hưởng bởi côn trùng khi người khiếu nại chứng minh rằng côn trùng không là nguyên nhân cấu thành gây nên thương tật.
Nội dung khách hàng cần lưu ý	Chấm dứt thời hạn bảo hiểm	Mặc dù Hợp đồng Bảo Hiểm này có thể được tái tục từ năm này sang năm khác trên cơ sở thỏa thuận của các bên, nó vẫn sẽ chấm dứt vào cuối Thời hạn bảo hiểm đối với Người Được Bảo Hiểm nào đạt 70 tuổi trong Thời hạn bảo hiểm.
	Miễn trừ trách nhiệm	Thông tin được cung cấp tại đây không phải là một hợp đồng bảo hiểm. Chi tiết và các điều kiện áp dụng sẽ được nêu rõ trong hợp đồng bảo hiểm.